

Số: ...*150*.../BC-HĐND

Tân Yên, ngày *15* tháng 6 năm 2019

## BÁO CÁO

### **Kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2019 của Thường trực HĐND huyện**

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Thường trực HĐND huyện báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2019 với HĐND huyện cụ thể như sau:

#### **I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM**

##### **1. Tổ chức phiên họp của Thường trực HĐND huyện**

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, 6 tháng đầu năm 2019 Thường trực HĐND huyện đã tổ chức 06 phiên họp thường kỳ hàng tháng theo quy định. Tại các phiên họp, Thường trực HĐND huyện đã xem xét kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng, thống nhất nhiệm vụ trọng tâm tháng tiếp theo; xem xét các báo cáo kết quả giám sát chuyên đề, các báo cáo thẩm tra...

Tại các phiên họp, Thường trực HĐND đã nghe 02 nội dung giải trình, chất vấn của các cơ quan, đơn vị, cụ thể: Giải trình việc quản lý, sử dụng và bố trí sắp xếp đội ngũ cán bộ giáo viên trong các cấp học Mầm non, Tiểu học và THCS trên địa bàn huyện năm học 2018 - 2019 đối với Phòng Nội vụ, Phòng GD&ĐT huyện; giải trình việc quản lý, thực hiện các dự án đã được chấp thuận đầu tư vào địa bàn huyện từ năm 2015 đến 31/3/2019 (*các dự án ngoài cụm công nghiệp của huyện*) đối với phòng KT&HT huyện.

Xem xét, thông qua 01 báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của HĐND về việc thực hiện các quy định của pháp luật trong xử lý vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn năm 2017, 2018. Xem xét, kết luận kết quả giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND về công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2017, 2018; kết quả Khảo sát việc tiếp dân của Đại biểu HĐND huyện công tác tại xã và của Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ 8 - HĐND huyện và việc thực hiện các giải pháp trong trả lời chất vấn của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tại kỳ họp thứ 8- HĐND huyện. Thống nhất và ban hành báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri về lĩnh vực đất đai qua tiếp xúc cử tri chuyên đề; kế hoạch tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện năm 2019; kế hoạch tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn 6 tháng đầu năm 2019; kế hoạch tiếp xúc cử tri chuyên đề tháng 4 năm 2019. Xem xét, thông

qua 04 tờ trình, dự thảo Nghị quyết<sup>1</sup> của UBND huyện; 02 tờ trình, dự thảo Nghị quyết<sup>2</sup> của Thường trực HĐND huyện trình HĐND huyện tại kỳ họp thứ 9, thứ 10 (kỳ họp bất thường). Xem xét, cho ý kiến 01 tờ trình của UBND huyện về việc đề nghị điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Tân Yên.

## **2. Công tác chuẩn bị kỳ họp HĐND huyện**

Sáu tháng đầu năm 2019, Thường trực HĐND huyện chuẩn bị và tổ chức 03 kỳ họp HĐND huyện, trong đó: 01 kỳ họp thường kỳ, 02 kỳ họp bất thường (01 kỳ thống nhất chủ trương nhập đơn vị hành chính xã Cao Thượng vào thị trấn Cao Thượng thuộc huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang; 01 kỳ làm công tác tổ chức cán bộ). Để chuẩn bị cho các kỳ họp, Thường trực HĐND huyện đã ban hành văn bản về việc đăng ký các nội dung trình tại kỳ họp gửi các cơ quan, đơn vị liên quan. Trên cơ sở đăng ký, tại phiên họp thường kỳ Thường trực HĐND huyện đã thống nhất nội dung, chương trình, thời gian, địa điểm kỳ họp. Sau phiên họp, Thường trực HĐND huyện đã ban hành thông báo gửi các cơ quan, đơn vị liên quan theo quy định để chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp; đồng thời phân công các Ban của HĐND huyện thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp; đôn đốc các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ 8- HĐND huyện và việc thực hiện các giải pháp, lời hứa đã nêu trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 8 của thủ trưởng các cơ quan: Phòng TN&MT, Phòng NN&PTNT, Công an huyện để Thường trực HĐND giám sát và báo cáo kết quả với HĐND huyện tại kỳ họp thứ 11 theo quy định.

Thường trực HĐND huyện chuẩn bị trình HĐND huyện tại kỳ họp thứ 11 báo cáo công tác 6 tháng đầu năm của Thường trực HĐND huyện, các Ban của HĐND huyện; các báo cáo kết quả giám sát chuyên đề; một số nghị quyết do thường trực HĐND chuẩn bị. Triển khai để các Ban, các Tổ đại biểu HĐND đăng ký nội dung chất vấn, phát biểu thảo luận tại kỳ họp và làm tốt công tác chuẩn bị khác phục vụ kỳ họp thứ 11- HĐND huyện bảo đảm theo quy định.

## **3. Công tác giám sát, khảo sát**

Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 về Chương trình giám sát năm 2019 của HĐND huyện và Chương trình giám sát, khảo sát của Thường trực HĐND huyện năm 2019. Kết quả cụ thể như sau:

- Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật trong xử lý vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn năm 2017, 2018;

---

<sup>1</sup> Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về nhập xã Cao Thượng vào thị trấn Cao Thượng thuộc huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang; về thông qua Đề án phân loại đô thị thị trấn Cao Thượng (sau khi sáp nhập toàn bộ xã Cao Thượng vào thị trấn Cao Thượng) mở rộng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang đạt tiêu chuẩn đô thị loại V; về điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Cao Thượng đến năm 2035; về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên, nhiệm kỳ 2016-2021.

<sup>2</sup> Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc phê chuẩn miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Pháp chế của HĐND huyện Tân Yên khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021; về việc phê chuẩn kết quả bầu chức danh Trưởng Ban Pháp chế của HĐND huyện Tân Yên khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Thường trực HĐND huyện giám sát công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trong 02 năm 2017 - 2018; khảo sát việc tiếp dân của Đại biểu HĐND huyện công tác tại xã và của Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ 8 - HĐND huyện và kết quả thực hiện các giải pháp trong trả lời chất vấn của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tại kỳ họp thứ 8- HĐND huyện.

Qua giám sát, khảo sát bên cạnh việc làm rõ những mặt tích cực đạt được, đã chỉ ra các hạn chế thiếu sót trong việc chấp hành các quy định pháp luật của đơn vị chịu sự giám sát, khảo sát, nguyên nhân của những hạn chế thiếu sót. Đồng thời kiến nghị với các cơ quan, đơn vị thực hiện những giải pháp cụ thể để khắc phục hạn chế; kiến nghị sửa đổi các bất cập của quy định hiện hành. Sau giám sát, khảo sát đã ban hành báo cáo kết quả giám sát, thông báo kết luận giám sát hoặc chuẩn bị dự thảo nghị quyết về vấn đề đã giám sát để HĐND xem xét ban hành theo thẩm quyền.

Thường trực HĐND huyện giám sát việc ban hành các Quyết định của UBND huyện, giám sát việc ban hành Nghị quyết của HĐND các xã, thị trấn. Trong 6 tháng đầu năm 2019, đã giám sát 560 quyết định của UBND huyện và các Nghị quyết của HĐND các xã, thị trấn ban hành cuối năm 2018. Qua giám sát, khảo sát đã phát hiện một số xã, thị trấn ban hành nghị quyết còn chưa đầy đủ; phát hiện một số vấn đề làm chưa tốt để cơ quan chức năng điều chỉnh, xử lý.

#### **4. Công tác tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn, tiếp xúc cử tri**

##### ***a) Công tác tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn***

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Thường trực HĐND huyện nghiêm túc thực hiện việc tiếp dân theo quy định. Phối hợp với Chủ tịch UBND huyện tiếp công dân 12 buổi với 20 lượt công dân để đề nghị giải quyết 05 vụ việc. Các vụ việc đã được chuyển các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.

Tiếp nhận, phân loại và xử lý 02 đơn (01 đơn tố cáo, 01 đơn kiến nghị phản ánh) theo đúng quy định của pháp luật.

##### ***b) Công tác tổ chức tiếp xúc cử tri***

Sau kỳ họp thứ 8, Thường trực HĐND huyện đã chỉ đạo Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND huyện cử đại biểu thuộc tổ về tiếp xúc cử tri tại kỳ họp HĐND các xã, thị trấn. Thông báo, đôn đốc các đại biểu HĐND huyện chủ động tiếp xúc cử tri nơi công tác, nơi cư trú, tổng hợp ý kiến cử tri gửi về Thường trực HĐND huyện để báo cáo tại phiên họp thường trực hằng tháng.

Thường trực HĐND huyện đã ban hành kế hoạch và tổ chức tiếp xúc cử tri chuyên đề về lĩnh vực quản lý đất đai như: Giải quyết các tồn tại vướng mắc về đất đai, quản lý, sử dụng đất công ích, cấp GCNQSD đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp, chuyển mục đích sử dụng đất, xây dựng công trình trên đất nông nghiệp... Thường trực HĐND huyện đã tổ chức 01 Hội nghị tiếp xúc với công chức Địa chính - Xây dựng các xã, thị trấn; tổ chức tiếp xúc cử tri tại một số xã: Ngọc Thiện, Song Vân, TT Cao Thượng, Quế Nham, Ngọc Lý,

Cao Xá và tổ chức làm việc trực với thủ trưởng các cơ quan có liên quan. Qua tiếp xúc, đã có 170 lượt cử tri tham gia, với 58 lượt ý kiến, kiến nghị. Các ý kiến đã được tổng hợp và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết theo quy định.

Trước kỳ họp thứ 11- HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện đã xây dựng lịch, tổ chức cho các đại biểu tiếp xúc cử tri theo 12 nhóm tiếp xúc tại 24/24 xã, thị trấn. Qua tiếp xúc, có 1668 lượt cử tri tham gia, với 126 lượt ý kiến, kiến nghị. Thường trực HĐND đã tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri và gửi đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

**5. Công tác chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động các Ban của HĐND huyện và công tác phối hợp với UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện và Thường trực HĐND các xã, thị trấn**

***a) Chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động các Ban của HĐND huyện***

Thường trực HĐND huyện phân công các Ban của HĐND huyện thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết, đề án liên quan đến lĩnh vực phụ trách, trình kỳ họp HĐND hoặc phiên họp của Thường trực HĐND huyện hằng tháng. Xem xét, cho ý kiến về chương trình công tác, chương trình giám sát của các Ban năm 2019; báo cáo công tác 6 tháng, báo cáo thẩm tra của các Ban trình kỳ họp thứ 9, 10, 11- HĐND huyện. Đồng thời, phân công các Ban thực hiện một số nội dung thuộc chương trình giám sát của HĐND và Thường trực HĐND huyện; thẩm định tài liệu trình phiên họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

Thường trực HĐND huyện duy trì chế độ giao ban hằng tuần và trao đổi thường xuyên với các đại biểu chuyên trách để nắm bắt tình hình, kết quả hoạt động của các Ban và kịp thời cho ý kiến về hoạt động của các Ban.

***b) Phối hợp với UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện và Thường trực HĐND các xã, thị trấn***

Thường trực HĐND huyện duy trì thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND với UBND, Ban Thường trực UBMTTQ huyện trong việc tổ chức tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ 8- HĐND huyện; phối hợp tổ chức 08 Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề và tổ chức cho các đại biểu HĐND huyện tiếp xúc với cử tri trước và sau kỳ họp thứ 11- HĐND huyện; phối hợp trong công tác xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật và giám sát, khảo sát việc thi hành pháp luật tại địa phương.

Phối hợp với Thường trực HĐND các xã, thị trấn trong hoạt động giám sát, khảo sát chuyên đề theo chương trình giám sát của HĐND và Thường trực HĐND huyện năm 2019; tổ chức một hội nghị rà soát hồ sơ kỳ họp cuối năm 2018; tổ chức 03 Hội nghị trao đổi kinh nghiệm chuẩn bị và tổ chức phiên họp Thường trực HĐND giữa Thường trực HĐND với thường trực HĐND các xã, thị trấn; phối hợp tổ chức cho các đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11- HĐND huyện.

## **6. Một số hoạt động khác**

- Tham gia trao đổi kinh nghiệm hoạt động tại Hội nghị do Thường trực HĐND tỉnh tổ chức.

- Tổ chức thẩm định 08 điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới<sup>3</sup>; 04 quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 khu dân cư đô thị<sup>4</sup>; 01 Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Cao Thượng mở rộng đến năm 2035; 02 Đề án<sup>5</sup> và 11 văn bản khác trình phiên họp Ban Thường vụ Huyện ủy theo phân công. Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà và tham gia các hoạt động chính trị - văn hóa- xã hội, các hoạt động từ thiện nhân đạo trên địa bàn huyện.

## **II. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

### **1. Ưu điểm**

Thường trực HĐND huyện đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và chương trình công tác đã đề ra. Hoạt động của Thường trực HĐND huyện đã đi vào nề nếp; đã làm tốt công tác chuẩn bị và điều hành, tổ chức các phiên họp Thường trực HĐND huyện hằng tháng để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền và giải quyết những vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp. Việc chuẩn bị tổ chức kỳ họp thường lệ và bất thường của HĐND huyện được quan tâm và thực hiện theo đúng quy định; hoạt động giám sát có chuyên biến tích cực, giám sát có trọng tâm, trọng điểm và bám sát Chương trình giám sát của HĐND và Thường trực HĐND huyện đề ra. Công tác theo dõi, đôn đốc và giám sát các cơ quan, đơn vị giải quyết kiến nghị của cử tri được chú trọng nên có kết quả tốt. Thường trực HĐND và ban của HĐND đã phối hợp, điều hòa hoạt động có hiệu quả với UBND, Ủy ban MTTQ, các cơ quan chuyên môn của huyện; chủ động phối hợp, trao đổi kinh nghiệm hoạt động với Thường trực HĐND các xã, thị trấn qua đó tạo sự thống nhất, đồng bộ trong hoạt động của cơ quan chính quyền.

### **2. Hạn chế, khuyết điểm**

Bên cạnh những ưu điểm nêu trên, hoạt động của Thường trực HĐND huyện còn tồn tại một số hạn chế đó là: việc đôn đốc UBND, các cơ quan chuyên môn thực hiện nghị quyết của HĐND, thực hiện các kiến nghị sau giám sát, khảo sát chuyên đề.

Việc kiểm soát, chuẩn bị tài liệu trình phiên họp Thường trực HĐND huyện chưa chặt chẽ dẫn đến chất lượng, nội dung một số tài liệu trình chưa cao.

## **III. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019**

Trong 6 tháng cuối năm 2019, Thường trực HĐND huyện tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

- Duy trì tốt phiên họp Thường trực HĐND huyện hằng tháng theo quy định; tăng cường các hoạt động chất vấn, giải trình tại phiên họp. Tiếp tục triển

<sup>3</sup> Điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới các xã: Lam Cốt, Cao Xá, Tân Trung, Ngọc Thiện, Lan Giới, Song Vân, An Dương, Hợp Đức.

<sup>4</sup> Khu dân cư đô thị Đồng Chủ, Đồng Cầu thị trấn Cao Thượng; khu Chuôm Nho thị trấn Nhã Nam; khu dân cư Ngõ Nành xã Việt Ngọc; khu dân cư Tiến Phan, xã Nhã Nam.

<sup>5</sup> Đề án nhập đơn vị hành chính xã Cao Thượng vào thị trấn Cao Thượng; Đề án phân loại đô thị thị trấn Cao Thượng mở rộng huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang là đô thị loại V.

khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung của Đề án “Nâng cao chất lượng hoạt động HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016- 2021”. Tích cực, chủ động tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Thường trực HĐND theo quy định của Luật; thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp thứ 12- HĐND huyện theo đúng quy định; chủ động trong công tác phối hợp hoạt động với UBND, Ủy ban MTTQ, các Ban của HĐND huyện.

- Phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện hướng dẫn các tổ đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri trước, sau kỳ họp thường lệ của HĐND huyện; kịp thời tổng hợp và chuyển các ý kiến, kiến nghị của cử tri đến UBND huyện, các cơ quan chuyên môn giải quyết, trả lời. Theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết của các cơ quan, đơn vị. Xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề vào tháng 9 theo chương trình.

- Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Chương trình giám sát của HĐND, Thường trực HĐND và các Ban của HĐND huyện năm 2019. Xây dựng chương trình giám sát của Thường trực và các Ban HĐND huyện năm 2020.

- Tăng cường phối hợp hoạt động với UBND, Ủy ban MTTQ huyện và điều hòa, phối hợp hoạt động với các Ban của HĐND huyện, nhất là trong công tác chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp thứ 12- HĐND huyện và hoạt động giám sát, khảo sát theo kế hoạch.

- Thực hiện công tác tiếp dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, theo dõi đôn đốc việc giải quyết các đơn thư khiếu nại tố cáo do Thường trực HĐND tiếp nhận và chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết và quan tâm giám sát việc giải quyết của các cơ quan, đơn vị.

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ được Thường trực Huyện ủy giao, cụ thể hóa các Nghị quyết của Huyện ủy về phát triển kinh tế- xã hội thành chỉ tiêu, nhiệm vụ của nhà nước, góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển KT-XH của huyện năm 2019, 2020.

***Trên đây là báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2019 của Thường trực HĐND huyện./.***

**Nơi nhận:**

- Đại biểu HĐND huyện,
- Lưu: VT.

**Bản điện tử:**

- Thường trực HĐND tỉnh,
- TT HU, UBND, UBMTTQ huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Thường trực HĐND các xã, TT,
- LĐVP, CVHĐ.

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thế Toàn**